

## Lễ giao giải trực tuyến: “Vinh danh tài năng – Ươm mầm tri thức”

---

### Phần 4: Khởi động Chương trình đợt 2 và Chia sẻ bí quyết chinh phục học bổng

Dạ vâng cảm ơn phần chia sẻ của bà Nguyễn Thanh Trang ạ, và sau đây xin mời phần chia sẻ của bà Hoàng Thị Thái Hà. Việc du học là ước mơ của thế hệ trẻ, là bộ phận để vươn tới thành công. Trong đó Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, Anh và Ireland sẽ là những điểm đến vô cùng cùng lý tưởng và cũng đang nhận được rất nhiều quan tâm của các gia đình. Cuộc thi HSBC Premier và IDP - chấp cánh ước mơ du học đợt 2 hi vọng cũng sẽ giúp nhiều tài năng trẻ Việt Nam thực hiện hóa được giấc mơ du học của mình. Xin mời bà Thái Hà cùng gửi gắm đôi lời để phát động cuộc thi đợt 2 ạ.

Cảm ơn MC Mai Anh. Như vậy đợt 2 của chúng ta vẫn tiếp tục nhận đơn của các bạn. Vậy thì chúng ta xem là thông tin của đợt 2 như thế nào. Và như phần chia sẻ của 2 bạn giải nhất và 1 bạn giải nhì thì chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta có sự quyết tâm và sự chuẩn bị tốt thì chắc chắn là chúng ta sẽ được vinh danh ở đợt 2 của học bổng HSBC chấp cánh ước mơ du học. Giờ chúng ta chuyển sang slide tiếp theo để chúng ta xem thử cơ cấu đợt 2 như thế nào.

Như hồi nãy chúng ta có nói là học bổng của chúng ta sẽ bao gồm 3 vòng. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn chỉ cần đăng kí học bổng HSBC Premier và IDP chấp cánh ước mơ du học. Với những bạn nào đạt được tiêu chí cho học bổng này là những bạn. nếu các bạn đang học THPT thì GPA của các bạn thì 8. trở lên, cao đẳng đại học thì GPA từ 7 chấm trở lên. Nếu các bạn có thực hiện thêm việc tag 20 bạn bè trên Facebook hoặc có 100 like trên Facebook thì chúng ta sẽ có điểm cộng. Các bạn lưu ý là khi chúng tôi lắng nghe các bạn thí sinh ở vòng 1 thì các bạn có giấc mơ du học nhưng các bạn chưa tiết lộ giấc mơ du học của mình nên các bạn sẽ không muốn chia sẻ với các bạn bè, nên với đợt 2 chúng tôi chuyển điểm này thành điểm lợi thế chứ không phải điều bắt buộc và tương tự như vậy với bạn nào đã có bằng IELTS với từ 6 chấm trở lên là lợi thế. Những bạn nào đã đáp ứng được yêu cầu về điểm số điểm IELTS và FB tags thì cũng tự tin đăng ký vào vòng 1.

Như chúng tôi đã nói, đợt 2 dành cho các bạn thí sinh có kế hoạch đi du học ở thị trường Úc và New Zealand cho kỳ khai giảng S2 và S3 năm 2022. Và đối với thị trường Anh, Ireland và Mỹ,

Canada là kỳ khai giảng mùa thu năm 2022 thì các bạn đều có thể nộp đơn đăng kí tham gia và việc đăng ký tham gia chúng ta hoàn toàn tham gia trực tuyến rất dễ dàng. Chúng ta cần phải nộp hồ sơ du học để tham gia kỳ học mà hồi này tôi có chia sẻ. Và thời gian hạn chót nhận hồ sơ đăng kí và nộp hồ sơ du học là ngày 9/6/2022 và như vậy từ đây đến đó chúng ta có khoảng 4 tháng nữa. Chúng tôi hi vọng bạn có thể tự tin thử sức với bản thân mình.

Với các bạn vượt qua tiêu chí vòng 1, các bạn sẽ cho đến vòng 2, các bạn sẽ yêu cầu nộp kế hoạch để đạt được ước mơ du học của mình. Như hồi này chúng tôi có chia sẻ, các bạn có thể chọn hình thức viết luận hoặc là video hoặc infographic. Và vì học bổng này là học bổng chấp cánh ước mơ du học nên chúng tôi sẽ yêu cầu ngôn ngữ thể hiện tiếng Anh. Các bạn yên tâm và thông qua đợt 1, chúng tôi nhận thấy đa số các thí sinh tham gia đợt 1 thì tiếng anh của các bạn rất khá. Vấn đề không phải tiếng Anh mà vấn đề là các bạn chọn sao cho các kế hoạch đi du học của mình thiết thực nhất. Chút xíu tôi sẽ chia sẻ về vấn đề các bạn cần lưu ý khi chúng ta thực hiện kế hoạch đi du học. Hạn chót nộp là 9/7/2022.

Nếu các bạn để ý là từ khi chúng ta kết thúc việc đăng kí nộp hồ sơ du học cho đến khi chúng ta nộp bản kế hoạch là thời gian đủ dài. Trên thực tế các bạn tham gia đợt 2 sẽ có lợi thế thời gian hơn. Đợt 1 tương đối gấp do chúng tôi cố gắng hoàn thành đợt 1 trước Tết, để các bạn nào có nhu cầu đi du học thì các bạn được biết kết quả ngay sau khi các bạn nhập học tuần đầu hoặc tuần thứ 2 của mình. Nếu khi các bạn đã làm tốt ở vòng sơ loại vòng 2 thì các bạn sẽ được chọn vào vòng chung khảo là thuyết trình.

Đối với vòng thuyết trình thì đây là cơ hội các bạn thể hiện hoài bão, giấc mơ du học được thực hiện như thế nào. Đồng thời các bạn sẽ thuyết trình cho BGK khả năng các bạn quản lí tài chính ra sao. Đây là nội dung mà các bạn đợt 1 rất là ấn tượng bởi vì thực tế là các bạn làm hồ sơ du học các bạn chuẩn bị rất là nhiều về những vấn đề học thuật điểm số nhưng chưa thực sự đặt mình vào việc tự quản lí tài chính. Thông qua nội dung này có rất nhiều bạn thí sinh đã tự tìm tòi, tự hỏi thăm và tự tìm từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, nhờ thế các bạn tự tin rất nhiều khi đặt chân đến quốc gia khác và tự lập với cuộc sống của mình. Với phần này thì ngoài việc chăm nội dung chúng tôi còn chăm khả năng thuyết trình, khả năng giao tiếp và khả năng diễn đạt nội dung của các bạn như thế nào cũng như khả năng trả lời các câu hỏi của BGK và như vòng 2 thì vòng này ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh. Như chị Trang (HSBC Premier) cũng có nhận xét là

khả năng ngôn ngữ của các bạn bằng tiếng Anh rất tốt. Nên chúng tôi rất tự tin các bạn nào đã đi tới vòng 3 hay vòng chung khảo thì chắc chắn các bạn không phải lo lắng về khả năng tiếng Anh và thời gian thuyết trình cũng tương tự như đợt 1 thuyết trình. Chúng tôi sẽ thực hiện trực tuyến, thời gian thực hiện từ ngày 10/8 đến 25/8/2022. Đối với những bạn nhập học kỳ mùa thu và mùa hè năm 2022 thị trường anh Canada, Mỹ và Ireland cũng như S2 và S3 thì cũng có thể tham gia. Thì những bạn học mùa hè S2 thì lúc đó các bạn đã ở quốc gia cá bạn đi du học, còn các bạn học s3 cũng như kỳ mùa thu thì sắp sửa lên đường thì chúng tôi hi vọng các bạn có đủ thời gian chuẩn bị tốt cho vòng 3.

Chúng ta xem nếu các bạn nào muốn thêm thông tin chi tiết về các ngày giờ, mà chưa ghi chú lại những thông tin tôi có chia sẻ thì các bạn có thể scan QR code ở trên màn hình hoặc có thể search trên google học bổng HSBC Premier & IDP chấp cánh ước mơ du học hoặc các bạn lên Facebook tìm hashtag #HSBCPremier hoặc #IDP thì cũng sẽ ra rất nhiều bài viết của thí sinh đợt 1.

Bây giờ chúng tôi cũng xin chia sẻ một số bí quyết để đạt học bổng để các bạn nào quan tâm đợt 2 của học bổng này cũng như bạn bè của các bạn đã tham gia vòng 1 để các bạn có sự chuẩn bị tốt.

Điều đầu tiên để các bạn có thể tham gia thì chắc chắn các bạn phải đăng ký tham gia, hãy tự tin đăng ký và hy vọng buổi chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bạn có một số thông tin để có sự chuẩn bị tốt nhất cho phần tham gia của mình ở đợt 2. Với vòng sơ khảo các bạn yêu cầu nộp bản kế hoạch thì các bạn nên trả lời đúng chủ đề. Chúng tôi rất tiếc có một số bạn trả lời sai chủ đề và bị loại ở vòng sơ khảo. Tôi hy vọng chia sẻ này sẽ giúp các bạn đợt 2 sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Tất cả BGK của chúng ta đều được đưa ra 5 tiêu chí chấm bài theo model smart: S là specific chúng tôi cũng muốn biết ước mơ du học của các bạn bắt đầu từ khi nào và lí do vì sao bạn rất khao khát đi du học. Yếu tố thứ 2 là yếu tố M - measurable là ước mơ có thể đo lường được không, cụ thể là để đi du học các bạn cần đạt được cái gì. Ví dụ điểm học tập, khả năng ngôn ngữ được đo lường bằng các bằng cấp IELTS, bài thi SAT GMAT của các bạn thế nào. Hoặc một số trường yêu cầu các bạn có hoạt động ngoại khóa thì các bạn có ý thức được các bạn có hoạt động ngoại khóa gì để làm giàu hồ sơ của mình hay không, những điều đó các bạn phải thể hiện rất là rõ. Và

để đạt được yêu cầu về điểm số cũng như về khả năng ngôn ngữ rất là rõ thì các bạn đã đạt được các bạn đã lên kế hoạch thực hiện như thế nào. Ví dụ 1 trong các bạn thí sinh đã đạt giải hôm nay các bạn nói rất rõ là hiện nay điểm IELTS của tôi là 4 chấm, tôi cần IELTS là 7 chấm để có thể đi du học cũng như đạt học bổng của trường tôi mong đợi, và bạn có 3 năm để bạn cải thiện và bạn có kế hoạch rất rõ, mỗi năm bạn phải tăng 1 band, để tăng 1 band như vậy bạn có lên kế hoạch cụ thể là bạn sẽ học ở đâu như thế nào, thực hành kỹ năng ra sao v.v. Như vậy kế hoạch của bạn đề ra rất rõ và chúng tôi nhận thấy rất achievable. Những cái không achievable như chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có 8 tiếng để nghỉ ngơi và khoảng 4 -5 tiếng để phục vụ cho các sinh hoạt cá nhân, vậy số thời gian còn lại chúng ta còn đầu tư được, chứ bạn nào đưa ra mục tiêu 20 tiếng 1 ngày, 6 ngày/ tuần thì chúng tôi sẽ đánh giá kế hoạch của bạn không thực sự xảy ra. Như vậy khi các bạn đưa ra kế hoạch thì các bạn phải đảm bảo kế hoạch của chúng ta có thể đạt được và mang tính thực tế. Realistic là các bạn kết hợp giữa việc lấy học bổng của mình cũng như khả năng tài chính của gia đình để chọn những trường có những học phí tương đối là cao cũng như ở những nơi rất đắt đỏ để chúng ta thấy rằng giấc mơ du học của chúng ta không viễn vông. Tôi ví dụ là các bạn muốn đi du học thì chúng ta cũng biết là chi phí đi du học bao gồm cả ở là khoảng từ 600 triệu đến 1 tỷ 1 năm chẳng hạn, thì chúng ta thử xem nếu gia đình chúng ta có tài chính như thế nào và chúng ta nhắm tới học bổng ra sao và sau khi trừ học bổng thì gia đình của chúng ta có trang trải được hay không thì đó là tất cả những gì chúng ta thấy là nó có thực tế hay không. Tiếp theo là tất cả những kế hoạch của các bạn đều cần có thời gian thực hiện để khi thời gian đó qua đi chúng ta quay lại và xem được kế hoạch của chúng ta đã thực hiện được hay chưa. Tất cả BGK đều đánh giá thí sinh ở vòng bản kế hoạch ở 5 tiêu chí SMART. Như vậy chúng ta sẽ thấy chúng ta đều có tiêu chí rõ ràng, vấn đề còn lại là các bạn có bám sát tiêu chí và yêu cầu của đề bài hay không. Bây giờ bạn nào đã làm tốt phần bản kế hoạch thì chúng ta có thể tự tin chuẩn bị phần thuyết trình, chúng ta thấy người đoạt giải nhất là Ngô Việt Nam Phương đã có 20 lần thực hành đi thực hành lại cũng như nghe đi nghe lại phần thực hành để chuẩn bị nhưng trên thực tế chúng tôi có 1 câu hỏi đặt ra với tất cả các thí sinh là các bạn dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị bài thuyết trình này để hiểu tài liệu cũng như tham khảo từ người nào hay chưa.

Mẫu số chung các bạn thành công là các bạn có dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu và tham khảo từ bạn bè những người đã đi du học hoặc hiện đang đi du học để xem thử suy nghĩ

hoặc những hướng đi hoặc phân trình bày của các bạn trong phần thuyết trình có hợp lý hay không. Các bạn có những phân trình chiếu rất chuyên nghiệp, ví dụ có những bạn nói rằng em sẽ trình chiếu thông qua canvas chứ em không thực hiện powerpoint bởi vì powerpoint với em là quá bình thường em muốn nổi bật hơn với ứng viên khác, hoặc có bạn trình bày theo các phim rất nổi trên netflix để các bạn thể hiện idea của mình hoặc có bạn thể hiện bằng hình ảnh rất độc đáo, rất riêng của mình, và ví dụ trong các trình các bạn sử dụng kế hoạch quản lý tài chính các bạn sử dụng rất nhiều mô hình khác nhau để minh chứng rằng các bạn đã có nghiên cứu và chuẩn bị rất là tốt và thực tập thuyết trình là điều các bạn nên làm và hãy nhớ những điều các bạn thắng giải đã nói rằng các bạn thực hành cực kì nhiều và dành cực kỳ nhiều thời gian và có thể mời bạn bè người thân trong gia đình là giám khảo của mình để xem phần trình bày có thuyết phục hay không và các bạn còn rất cẩn thận video lại để xem mình như thế nào, đây là phần rất cần thiết và có một câu “if you fail to plan, you plan to fail” nên phân lên kế hoạch và thực hành này rất quan trọng. Và các bạn cũng nên giả định các bạn sẽ được đặt những câu hỏi gì và cố gắng trả lời những câu hỏi đó. BGK không bao giờ làm khó mà sẽ tạo cơ hội cho các bạn thoải mái nhất. Nhưng đây là học bổng giá trị, có sự cạnh tranh lớn nên chúng tôi sẽ đặt câu hỏi để các bạn thể hiện được khả năng trả lời câu hỏi cũng như khả năng ứng biến của các bạn trong quá trình giao tiếp như thế nào, cho nên các bạn cũng nên đặt thật nhiều câu hỏi giả định để có thể có sự chuẩn bị tốt.

Có 1 điều mà các bạn tôi cũng muốn chia sẻ là các bạn lưu ý là nếu các bạn nào thấy profile của mình không thực sự khủng, không thực sự con nhà người ta thì đừng lo lắng vì học bổng này khi chúng tôi đưa ra tiêu chí là những bạn học sinh phổ thông trung học là có điểm GPA từ 8 trở lên hoặc sinh viên đại học cao đẳng từ 7 chấm trở nên thì tất cả những bạn nào đạt mức đó đều có cơ hội đạt học bổng. Vấn đề còn lại là các bạn có sự chuẩn bị tốt cho phần sơ khảo cũng như phần thuyết trình vòng chung kết hay không. Như vậy, tôi có thể nhắc lại là học bổng này không dành riêng cho thí sinh từ trường chuyên hoặc trường quốc tế, thành phố lớn mà dành cho những bạn có sự nỗ lực rất lớn và học bổng này không chỉ dành cho bạn có IELTS cao, IELTS cao không có nghĩa là học bổng cao. BTC rất công bằng cho tất cả các thí sinh, IELTS chỉ là 1 ưu thế cho các bạn có điểm IELTS chỉ là 1 tỷ lệ nhỏ và ngay sau khi các bạn đã vượt qua vòng hồ sơ có nghĩa là các bạn đạt điểm 8 chấm cho GPA cho học sinh THPT và 7 chấm cho cao đẳng đại học thì các bạn đều đạt điểm, và thắng hay bại là do kết quả tại bản kế hoạch và phần thuyết trình, lúc đó

GPA và IELTS của các bạn không quyết định vòng sơ loại cũng như chung kết, nên các bạn yên tâm.

Hi vọng rằng thông qua chia sẻ về những chuẩn bị, bí quyết để đạt học bổng thì các bạn chuẩn bị cho đợt 2 của học bổng HSBC Premier & IDP - chấp cánh ước mơ du học sẽ tự tin bằng bước đầu tiên là đăng kí và ngay sau buổi này các bạn có thể tự tin đăng ký cho sự chuẩn bị tốt hơn.

Và để đạt học bổng, các bạn cần chuẩn bị hồ sơ du học, vì học bổng này dành cho các bạn đi du học, nên đội ngũ tư vấn sẽ sẵn sàng hỗ trợ tư vấn từ chọn trường chọn ngành, location phù hợp ngân sách, mong đợi của các bạn cũng như chọn những học bổng các bạn xứng đáng được có, để ngoài học bổng HSBC các bạn còn có thể được nhận học bổng từ trường bạn theo học. Việc xin VISA du học thì IDP sẽ hỗ trợ rất nhiều. Sau khi đã có thư nhập học cũng như VISA đi du học thì IDP sẽ thực hiện những sự hỗ trợ cho các dịch vụ thiết yếu khác để các bạn có sự trải nghiệm thuận lợi khi đặt chân tới quốc gia du học. Các dịch vụ của IDP khi các bạn đăng ký trường đối tác của IDP là hơn 1000 trường đối tác trên 6 quốc gia: Anh, Ireland, Canada, Mỹ, Úc, New Zealand thì các bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Ngoài việc được hỗ trợ tư vấn bởi tư vấn viên của IDP các bạn còn có cơ hội gặp đại diện trường qua ngày hội tư vấn du học trực tuyến của IDP vào thứ 7 chủ nhật (5 và 6/3) khung giờ 9-12h. Các bạn có thể đăng kí tham gia ngày hội trực tuyến thông qua các tư vấn mà các bạn đã gặp hoặc trên website IDP. Hiện IDP đang giới thiệu 1 ứng dụng IDP live là ứng dụng du học rất độc đáo để các bạn có thể tìm kiếm thông tin du học trên điện thoại và các thiết bị smart device của các bạn, nếu các bạn đi học bận quá thì tối các bạn có thể ngồi search những thông tin về quốc gia du học, trường các bạn quan tâm, đồng thời ở trên IDP có track các hồ sơ các bạn nộp, ví dụ các bạn nộp hồ sơ qua IDP thì các bạn sẽ biết hồ sơ đang ở giai đoạn nào và được nhận offer từ trường nào. Lúc đó các bạn không mất nhiều thời gian để follow up hồ sơ. Ngoài ra các bạn có thể tới văn phòng IDP tại TP HCM, đường Mạc Đĩnh Chi Quận 1, đường Trần Nhân Tông Quận 5 và đường Nguyễn Thị Thập Quận 7. Ở Hà Nội chúng tôi có văn phòng ở Triệu Việt Vương, Ngọc Khánh, ở Đà Nẵng có văn phòng ở đường Ngô Gia Tự, ở Cần Thơ chúng tôi có văn phòng ở đường Hòa Bình. Ngoài ra với các bạn ở xa mà các bạn không có cơ hội đến văn phòng physical office thì các bạn có thể đến văn phòng trực tuyến, trên website của IDP sẽ có những

đường link để các bạn đi vào văn phòng trực tuyến. Hiện nay văn phòng trực tuyến có mặt để phục vụ các học sinh ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, điều đó không có nghĩa các bạn ở tỉnh khác không thể tham gia. Các bạn cứ đăng ký ở văn phòng trực tuyến, sẽ có tư vấn viên liên hệ hỗ trợ tận nơi, giống như hình thức chúng ta đang thực hiện để trao giải hôm nay. Như vậy đó là phần kết thúc, tôi xin nhường lời lại cho MC Mai Anh

Xin cảm ơn phần trình bày của bà Thái Hà, như vậy để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, thể lệ, các mốc thời gian quan trọng và giải thưởng, xin mời các quý khách tham khảo website của IDP hoặc là HSBC để được hướng dẫn thêm. HSBC Premier và IDP tin tưởng rằng chương trình học bổng “Chấp cánh ước mơ du học” với giải thưởng tiền mặt cùng các phần quà giáo dục thiết thực sẽ là động lực thúc đẩy cho các em khám phá tiềm năng và trở thành các nhân tố bản lĩnh, tiên phong trên hành trình du học sắp tới của mình.

Cuối cùng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn các thành viên trong BTC và BGK của cuộc thi đã góp phần tạo nên thành công cho chương trình này. Và đến đây buổi trao giải trực tuyến “Vinh danh tài năng - Ươm mầm tri thức” chính thức được khép lại. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý phụ huynh học sinh, các vị khách mời và xin chúc mọi người một buổi tối cuối tuần tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại mọi người tại buổi lễ vinh danh đợt 2 để gặp gỡ các gương mặt tài năng tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người.